



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๕๗/๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการจัดทำหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมลงมติให้พระเทพวรเมธี (ปัจจุบันเป็นพระธรรมวรเมธี) และพระเทพโสภณ เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมร่วมพิจารณาหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนากับกรมวิชาการ นั้น

บัดนี้ ผู้แทนมหาเถรสมาคมได้รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ดังนี้

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้แทนมหาเถรสมาคมได้จัดประชุมหารือเรื่องการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี โดยเชิญผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมจำนวน ๖๐ รูป/คน เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาและรับทราบการจัดทำสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี และสาระของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งได้เสนอให้คณะสงฆ์เข้ามาช่วยดำเนินการจัดทำสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. สิริกร มณีรินทร์) มีหนังสือที่ ศธ ๐๑๐๐(๓)/๑๓๘๐๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอให้ช่วยดำเนินการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี และในวันเดียวกันนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายจรัมพร โชติกเสถียร) และคณะผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ไปประชุมหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ได้ตกลงร่วมกันว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาขึ้นมาดำเนินการ โดยขอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีหนังสือตอบยืนยันรับช่วยดำเนินการจัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา พร้อมกับส่งรายนามผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ รก ๐๘๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี มีพระธรรมปิฎก พระธรรมกิตติวงศ์ พระธรรมวิสุทธิกวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริกร มณีรินทร์) รองศาสตราจารย์ บุญนำ ทานสัมฤทธิ์ ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุমন อมรวิวัฒน์ ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษา มีพระเทพโสมถะ เป็นประธานกรรมการ มีพระราชวิสุทธิโมลี และพระราชกวี เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ เป็นกรรมการ และเลขานุการ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น ๖๓ รูป/คน คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดำเนินการยกร่างรายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา แบ่งเป็น ๔ คณะ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

๑. คณะอนุกรรมการจัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ มีหน้าที่จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๔

๒. คณะอนุกรรมการออกแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้และสื่อ การเรียนรู้พระพุทธศาสนา มีหน้าที่ออกแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

๓. คณะอนุกรรมการจัดทำคู่มือสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา มีหน้าที่จัดทำคู่มือการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

๔. คณะอนุกรรมการจัดอบรมครูสอนพระพุทธศาสนา มีหน้าที่จัดและดำเนินการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถ และนำไปใช้พัฒนาผู้เรียน

ขอให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ส.น. -/

(นายสมานจิต ภิรมย์รัตน์)
อธิบดีกรมการศาสนา